



จดหมายข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์

ตามที่ได้มีการสร้างข่าวเท็จทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ว่า ขณะนี้ สอ.กฟภ.ของเราถูกครอบงำด้วยคำว่า “ผลประโยชน์” และกำลังถูกแทรกแซงอย่างเห็นได้ชัดจาก คณะกรรมการบางท่านที่เข้ามาแทรกแซง และครอบงำการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งคณะโดยได้เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นคณะทำงาน แล้วออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจาก 7,000 บาท เป็น 10,000 บาท และเรื่อง การตรวจสอบเครดิตบูโรสำหรับการกู้เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นการทำร้ายสหกรณ์ฯ และทำร้าย สมาชิก นั้น

สอ.กฟภ. ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จะพิจารณาตามข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยปราศจากการแทรกแซงและชี้นำจากคณะกรรมการหรือคณะทำงาน คนใดคนหนึ่ง ตามที่ได้เสนอในสื่อ การพิจารณาในทุกเรื่องคณะกรรมการแต่ละท่านจะแสดงความคิดเห็นก่อน มีการลงมติอย่างอิสระ จึงไม่สามารถที่จะครอบงำหรือชี้นำให้เป็นไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้ หรือให้ เกิดผลประโยชน์แก่คนใด คนหนึ่งได้

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับคณะทำงานสอ.กฟภ.ขอเรียนชี้แจงว่า คณะทำงานไม่ใช่บุคคลภายนอก แต่เป็นสมาชิกของ สอ.กฟภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเข้ามาช่วยทำงาน เกี่ยวกับการศึกษา ข้อกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติงานของ สอ.กฟภ. โดยเมื่อศึกษาแล้วจะต้องนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่วงถ่วง และพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการลงมติแล้ว คณะทำงานจึงทำการร่างแก้ไข ปรับปรุง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการดำเนินการมีมติ คณะทำงานจึงไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานของคณะกรรมการ ดำเนินการได้ ยกตัวอย่างเช่น การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไปตามที่ยกมาเป็น ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ก็มีการพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอน สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้รับข้อมูล จากคณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินและความเสี่ยงว่าขณะนี้สมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ ได้เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก กอปรกับมีคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับเงินได้รายเดือน คงเหลือสุทธิ จึงเห็นควรทบทวนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติ ให้คณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการอำนวยการไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ตามเสนอ



๘ สอ.กฟภ.

2. คณะอนุกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการอำนวยการได้ดำเนินการตามมติตาม ข้อ 1 ดังนี้

2.1 คณะอนุกรรมการเงินกู้ได้ประชุม เพื่อสรุปประเด็นปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

2.2 คณะกรรมการอำนวยการ ได้มอบหมายให้คณะทำงานพิจารณา ซึ่งคณะทำงานได้ประชุม เพื่อสรุปประเด็นปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

2.3 จากข้อสรุปของคณะอนุกรรมการเงินกู้และคณะทำงานตามข้อ 2.1 และ 2.2 มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ และเรื่องการตรวจสอบเครดิตบูโร (ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในจดหมายข่าวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560) คณะกรรมการอำนวยการจึงได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 8/2560)

3. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกอบการให้เงินกู้สามัญทั่วไป โดยมีข้อสังเกตให้นำไปแก้ไขเกี่ยวกับประเด็นจำนวนเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิก และประเด็นจำนวนบุคคลค้ำประกันโดยเมื่อปรับปรุงแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป

4. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญทั่วไป โดยให้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่นี้ในวันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

จากขั้นตอนการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือ คณะทำงาน ไม่สามารถครอบงำหรือแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ และไม่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ได้เลย เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและข้อมูลที่ต้องชัดเจน และมีการให้ออกความเห็นลงมติกันอย่างอิสระ

อนึ่ง หากสมาชิกมีประเด็นสงสัย หรือไม่เข้าใจให้สอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์ฯ ตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์หมายเลข 0-2953-1201- 6 , www.peacoop.co.th , line @peacoop เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่แท้จริง ไม่เข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ฯ หรือคณะกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง


ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

15 ธันวาคม 2560